



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p><b>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</b></p> <p>-เสนอข่าว สถานการณ์หมอกควันใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ค่า AQI 178 ค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ที่ 107.63 มคก./ลบ.ม. โดย ต.ยังเมิน อ.สะเมิง ค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ที่ 528.37 มคก./ลบ.ม. อากาศอยู่ในระดับอันตรายอย่างยิ่ง คาดสาเหตุจากไฟป่า เกิดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่ รวมถึงมีจุดความร้อนมีมาก ข้อมูลดาวเทียมระบบ VIIRS เวลา 02.54 น. ตรวจพบ Hotspot ภาคเหนือตอนบน 391 จุด ได้แก่ เชียงใหม่ 131 จุด แม่ฮ่องสอน 127 จุด เชียงราย 77 จุด พะเยา 19 จุด น่าน 11 จุด ลำปาง 10 จุด ลำพูน 9 จุด แพร่ 4 จุด และ ตาก 3 จุด</p> <p>-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เตือนกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นละอองเป็นพิเศษคือ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคหัวใจ และกลุ่มเด็กที่ช่วงนี้ปิดเทอม พ่อแม่ ผู้ปกครองควรตรวจสอบสภาพอากาศ หากมี ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน ควรให้เด็กทำกิจกรรมในบ้าน หากเลี่ยงไม่ได้ควรให้เด็กสวมหน้ากากป้องกันทุกครั้งเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยง</p>
มติชน ข่าวสด	<p><b>โรคฮีทสโตรก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา พบว่าช่วงฤดูร้อน (มี.ค.-พ.ค.) ปี 2558-2561 มีรายงานผู้ที่เข้าข่ายเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อน 56, 60, 24, 18 ราย ตามลำดับ อาการเจ็บป่วยจากภาวะอากาศร้อนอาจเป็นเพียงเล็กน้อยจนถึงเสียชีวิตได้ กลุ่มอาการที่เกิดขึ้น ได้แก่ ผื่น ผดแดด บวมแดด ลมแดด ตะคริวแดด การเกร็งจากแดด และกลุ่มที่มีอาการรุนแรงจนอาจเสียชีวิต ได้แก่ เพลียแดด โรคลมร้อน (Heat Stroke) เป็นต้น สาเหตุจาก 1.อุณหภูมิของอากาศที่ร้อน 2.ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่สูงขึ้น 3.อยู่กลางแจ้งหรืออยู่ในที่ที่อาจได้รับรังสีความร้อน และ 4.สภาวะที่มีลมหรือการระบายอากาศน้อย กลุ่มที่มีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไป ได้แก่ 1.ผู้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง 2.เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้สูงอายุ 3.ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง 4.คนอ้วน 5.ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ และ 6.ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>
เดลินิวส์	<p><b>วิธีปฏิบัติตัวก่อนเดินทาง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำการเดินทางไกลเป็นหมู่คณะในช่วงหยุดยาว ให้ยึดหลัก "3 วิธีเลือก 3 วิธีปฏิบัติ" 3 วิธีเลือก คือ 1.เลือกรถเช่า เลือกรถที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและเหมาะสมกับการเดินทาง หลีกเลี่ยงรถโดยสาร 2 ชั้นในเส้นทางโค้งและมีความลาดชัน เนื่องจากมีโอกาสพลิกคว่ำได้ง่าย 2. เลือกผู้ประกอบการ ต้องมีสมุดประจำรถ ตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถและพนักงานขับรถอย่างสม่ำเสมอ จัดทำประกันภัยภาคสมัครใจให้ครอบคลุมผู้โดยสาร และ 3.เลือกคนขับ โดยการตรวจสอบชื่อ-สกุล เลขที่ใบอนุญาตขับรถ ชำนาญเส้นทาง ไม่มีประวัติอุบัติเหตุ ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ มีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภทของรถ ส่วน 3 วิธีปฏิบัติ คือ 1.คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง 2.ไม่ดื่มแอลกอฮอล์บนรถ และ 3. หลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลาากลางคืน เนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดี เสี่ยงหลับใน และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าปกติ นอกจากนี้ ขอแนะนำวิธีปฏิบัติในการเตรียมรถและเตรียมคนให้พร้อมเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัย 1.วางแผนการเดินทาง ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน 2.ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 3.คนขับต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ทานยาที่ทำให้ง่วง 4.ขับรถด้วยความระมัดระวัง และลดความเร็วเมื่อต้องขับผ่านย่านชุมชน สถานที่จัดงานสงกรานต์หรือหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณสถานที่จัดงาน 5.คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ทุกที่นั่ง 6.สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งคนขับและคนซ้อนท้าย และ 7.ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด</p>
ไทยรัฐ	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.โมษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน กล่าวว่า มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีความพร้อมที่จะร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ ในการปลูกกัญชาเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในตำรับยาสมุนไพรไทย 16 ตำรับ เบื้องต้นเตรียมให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคลากรและเกษตรกรในการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทาง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	การแพทย์ ซึ่งต้องควบคุมอย่างรัดกุม ถูกกฎหมาย มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อให้ได้วัตถุคุณภาพดี มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ 15 ไร่ ภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ระยะเวลาปลูก 4 เดือน และใช้เวลาสกัด 1-2 สัปดาห์
สยามธุรกิจ	<p><b>พัฒนาสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก.พาณิชย์ กล่าวว่า การประชุมระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และกรมการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ได้มากที่สุด ตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าทั้งในส่วนของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรขึ้น 1 เท่าตัว หรือ 360,000 ล้านบาท ภายในปี 2564 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะดำเนินการ 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 2) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ ส่วนกรมการแพทย์แผนไทยฯ เตรียมประสานภาคเอกชนนำสมุนไพรไทยไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สมุนไพรไทย</p>
ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์	<p><b>ให้สมาคมแพทย์แผนไทยชี้แจงหลักสูตรนวด</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชาติรี พินัย หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและคดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปที่สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย เพื่อส่งหนังสือให้กับนายกสมาคมฯ ให้ชี้แจงกรณีการจัดการเรียนการสอนนวดและการออกไปประกาศนียบัตร 3 ประเด็น คือ 1.กรณีมีผู้เรียนเกิน 7 คนต่อครั้ง 2.การซื้อขายวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร และ 3.การออกวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรย้อนหลัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสมาคมฯ ปฏิเสธการรับหนังสือแทนผู้บริหาร และขอให้ส่งหนังสือให้นายกสมาคมฯ ทางไปรษณีย์แทน ทั้งนี้ หากสมาคมฯ ไม่ชี้แจงภายใน 15 วัน กรมฯ จะนำเรื่องเข้าอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักสูตรการเรียนการสอนนวดของสมาคมฯ ต่อไป</p>
แนวหน้า	<p><b>บุหรี</b></p> <p>-เสนอบทความว่า โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน กำลังจะสิ้นสุดในเดือนพ.ค. 2562 นี้ มีผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 2.28 ล้านคน หรือร้อยละ 76.19 แต่มีเพียง 9 หมื่นกว่าคน หรือร้อยละ 4 เท่านั้น ที่เลิกบุหรีได้ต่อเนื่อง 6 เดือนขึ้นไป และยังไม่แน่ใจว่าจะกลับไปสูบบุหรี่อีกหรือไม่ ขณะที่เป้าหมายการลดอัตราการสูบบุหรี่ที่รับมาจากองค์การอนามัยโลกคือเหลือ 9 ล้านคนภายในปี 2568 ซึ่งดูจากแนวโน้มการลดลง ต้องใช้เวลาถึง 51 ปีจึงจะได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ประเทศพัฒนาทั่วโลกได้ยอมรับและสนับสนุนให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือกแทนการสูบบุหรี่ แต่ในประเทศไทยยังคงติดขัดเรื่องข้อกฎหมาย และสธ.ยังไม่ยอมรับงานวิจัยและแนวทางของต่างประเทศ ทำให้เป้าหมายการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ของไทยยังไม่บรรลุผล รวมถึงมีปัญหาเกษตรกรรายย่อยสูบไม่ได้เพราะบุหรีราคาสูง เมื่อเทียบกับกัญชาซึ่งเป็นสารเสพติดตัวนี้เป็นยารักษาโรคได้ จึงถึงเวลาที่สังคมไทยต้องเปิดกว้างและถกเถียงเรื่องนี้อย่างจริงจัง มากกว่าการผูกขาดข้อมูลผิด ๆ และความเห็นแต่ฝ่ายเดียว คงต้องฝากความหวังไว้กับรัฐบาลใหม่</p>
ผู้จัดการสุดสัปดาห์	<p><b>เบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์</b></p> <p>-เสนอบทความ กรณีบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่โฆษณาเป็นเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ ทำให้อย. สำนักงานคกก.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกรมควบคุมโรค ต้องย้ำว่าเครื่องดื่มมอลต์สกัดไม่มีแอลกอฮอล์ ต้องโฆษณาตามชื่อเท่านั้น ห้ามโฆษณาเชื่อมโยงไปถึงเบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คงต้องรอดูว่าตลาดเครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์จะเติบโตแค่ไหน รวมทั้งการปราชัยของภาครัฐจะยิ่งกระตุ้นให้นักดื่มอยากลองมากขึ้น</p>
ไทยรัฐ	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี กล่าวว่า สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสระบุรี ได้จัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และลดการเสี่ยงของประชาชนจากการถูกสุนัขและแมวกัด โดยให้บริการทำหมันและออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนในชุมชนต่างๆ เริ่มตั้งแต่เดือนมี.ค.-ก.ย. 2562</p>